

Số: /BC-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai mươi bảy HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trước và sau kỳ họp thứ hai mươi bảy HĐND khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết 56 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đến thời điểm báo cáo, UBND tỉnh đã giải quyết xong 31 kiến nghị, đang giải quyết 18 kiến nghị, 06 kiến nghị giải quyết trong thời gian tới theo lộ trình, chính sách và khả năng về nguồn lực; 01 kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết. Kết quả giải quyết cụ thể từng ý kiến, kiến nghị như sau:

I. KIẾN NGHỊ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG (31 kiến nghị)

1. Kiến nghị về lĩnh vực nông nghiệp nông thôn (02 kiến nghị)

Cử tri xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng kiến nghị có chính sách hỗ trợ các xã đã đạt Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao để đảm bảo duy trì và nâng cao các tiêu chí. Cử tri xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng kiến nghị khẩn trương tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình di dân, thành lập bản mới giáp biên Nà Ngò (thôn Nà Han), xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng.

Qua xem xét khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh không có chính sách riêng hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao để duy trì và nâng cao các tiêu chí. Để thực hiện hoàn thiện các tiêu chí tại các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao trước năm 2022 đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 13/9/2023 về thực hiện hoàn thiện các tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao giai đoạn trước năm 2022, trong đó “Giao UBND các huyện, thành phố: Có giải pháp cụ thể trong huy động các nguồn lực, đa dạng hóa các nguồn lực để tập trung xây dựng nông thôn mới; trong đó, chú trọng nguồn lực ngoài ngân sách, từ doanh nghiệp, từ đóng góp của Nhân dân để tổ chức thực hiện.”

Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình Di dân thành lập bản mới giáp biên Nà Ngò, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng; hiện nay tất cả các hạng mục công trình dự án (đường giao thông, thủy lợi, điện và các hạng mục hạ tầng khu tái định cư) theo thiết kế được duyệt đã hoàn thành. Ngày 18/11/2024 UBND huyện Văn Lãng đã có Quyết định phê duyệt các hộ dân bố trí ổn định tại dự án.

2. Kiến nghị về lĩnh vực giao thông (09 kiến nghị)

Cử tri xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia kiến nghị sớm đầu tư tuyến đường Tỉnh lộ 231 đoạn từ xã Hồng Phong đến tiếp giáp xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia. Cử tri xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng kiến nghị đặt biển hạn chế tốc độ tại đoạn đường từ Km 68 đến Km 70 và đặt biển cấm vượt đoạn từ cổng Trường Mầm non và Trường Tiểu học thuộc thôn Việt Thắng Hang Đỏ, xã Hòa Lạc trên tuyến Quốc lộ 1A chạy qua địa bàn xã Hòa Lạc; kiến nghị xem xét, chỉ đạo đơn vị BOT rải nhựa đường hoặc bê tông đoạn đi qua thôn Phương Đông, trên tuyến Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; kiến nghị xem xét, xử lý việc khi trời mưa đất đá tràn xuống Hàm chui dân sinh đường Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km 68 thuộc đường trục thôn Tam Hợp gây ngập úng, người dân đi lại gặp khó khăn. Cử tri xã Tràng Các, huyện Văn Quan kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm khắc phục lại đầu đường dẫn vào các thôn và vào các hộ, nhóm hộ dân, khắc phục các biển chỉ dẫn nắp mương thủy lợi Vằng Soong tại dự án đường vào trung tâm xã Xuân Long, huyện Cao Lộc, xã Tràng Các, huyện Văn Quan (giai đoạn 2). Cử tri xã Hải Yến, huyện Cao Lộc kiến nghị kè cho một số hộ dân do thi công đào vào tà luy dương ảnh hưởng tới nhà ở, có nguy cơ sạt lở; lắp lại lan can cho thôn; khắc phục lại tuyến mương Vằng Tát, xóm Co Riêng, thôn Co Riêng bị ảnh hưởng do thi công đường ĐH28. Cử tri xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn kiến nghị xem xét dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B đoạn Km3-Km18 có phương án hạ thấp độ dốc đoạn đường rẽ từ thôn Nà Chuông lên đường quốc lộ 4B để nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn. Cử tri xã Tân Minh, huyện Tràng Định kiến nghị khắc phục việc sụt lún, nghiêng mặt đường ở nhiều vị trí trên đường tỉnh lộ 229 đoạn qua xã Tân Minh. Cử tri xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình kiến nghị xem xét khắc phục việc cống thoát nước qua Quốc lộ 4B (đoạn Km19+400, đoạn Km 18 + 80) có kích thước nhỏ không đảm bảo thoát nước.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường theo kiến nghị của cử tri, kết quả cho thấy: các kiến nghị của cử tri là chính đáng. Các cơ quan đã chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm, thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai các dự án thuộc thẩm quyền. Đến nay, các kiến nghị nêu trên của cử tri cơ bản đã được giải quyết, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi, an toàn của nhân dân.

Đối với kiến nghị đặt biển hạn chế tốc độ tại đoạn đường từ Km 68 đến Km 70 và đặt biển cấm vượt đoạn từ cổng Trường Mầm non và Trường Tiểu học thuộc thôn Việt Thắng Hang Đỏ, xã Hòa Lạc trên tuyến Quốc lộ 1A chạy qua địa bàn xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng. Sau khi kiểm tra, việc đặt biển hạn chế tốc độ, đặt biển cấm vượt là không có căn cứ và cơ sở để đặt biển do đây không phải là khu vực đông dân cư, lưu lượng người qua đường chỉ tập trung vào thời gian ngắn (đầu buổi học và lúc tan trường). Nếu đặt biển sẽ làm giảm năng lực lưu thông, gây ùn ứ giao thông trên đường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

3. Kiến nghị về lĩnh vực tài nguyên và môi trường (03 kiến nghị)

Cử tri xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn kiến nghị xem xét khu đất chợ Bờ Sông thuộc phường Vĩnh Trại và phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn hiện nay rào tôn vào để không rất lãng phí. Cử tri xã Hùng Việt, huyện Tràng Định kiến nghị về giá bồi giá đền bù bồi thường của dự án đường Cao tốc Đồng Đăng, Lạng Sơn - Trà Lĩnh, Cao Bằng còn thấp so với giá thị trường. Cử tri huyện Văn Lãng kiến nghị xem xét, ban hành Nghị quyết miễn các loại phí, lệ phí đăng ký biến động đất đai do thay đổi thông tin người sử dụng từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân.

Đối với khu đất chợ Bờ sông: UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất. Hiện nay đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đấu giá theo quy định Luật Đất đai năm 2024. Trong thời gian chưa đấu giá, để tránh lãng phí UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu có phương án sử dụng tạm thời theo đúng quy định.

Về giá bồi thường của dự án đường Cao tốc Đồng Đăng, Lạng Sơn - Trà Lĩnh, Cao Bằng: Hiện nay huyện Tràng Định và huyện Văn Lãng đang thực hiện quy trình phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng -Trà Lĩnh. Việc xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải được đơn vị tư vấn xác định giá đất và Hội đồng thẩm định giá đất huyện thực hiện đảm bảo theo các nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá đất theo quy định tại Điều 158 Luật Đất đai 2024.

UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp cuối năm 2024 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự thảo Nghị quyết quy định việc miễn nộp phí, lệ phí đối với trường hợp đăng ký biến động đất đai do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố, do thay đổi Chứng minh nhân dân thành căn cước công dân hoặc căn cước.

4. Lĩnh vực khuyến công, thông tin và truyền thông (03 kiến nghị)

Cử tri xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn kiến nghị xem xét hỗ trợ người dân chuyển đổi việc sấy thuốc lá từ bằng lò đốt củi, than sang công nghệ sấy thuốc lá bằng lò điện. Cử tri xã Vũ Sơn, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn kiến nghị xem xét hỗ trợ định hướng, giới thiệu, kết nối với các tổ chức, cá nhân trong việc bao tiêu sản phẩm Mắc Ca, Quế, Hồi bảo đảm ổn định đầu ra sản phẩm. Cử tri xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn kiến nghị cơ quan chức năng xem xét kiểm định hệ thống chống sét tại Trạm tiếp sóng Viettel đặt trên địa bàn thôn An Ninh, xã Hưng Vũ để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của Nhân dân trên địa bàn thôn.

Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công quy định cụ thể về đối tượng áp dụng hưởng chính sách khuyến công; danh

mục ngành, nghề được hưởng chính sách khuyến công. Đối với hoạt động hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện theo quy định Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 29/9/2017 của Bộ Công thương. Đến thời điểm hiện tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh chưa nhận được hồ sơ từ xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn nên Trung tâm chưa có cơ sở để kiểm tra thực tế đối với công nghệ sấy thuốc lá bằng lò điện như kiến nghị của cử tri. Đề nghị cử tri xã Vũ Sơn huyện Bắc Sơn liên hệ trực tiếp với phòng Kinh tế và Hạ tầng nơi thực hiện dự án hoặc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn để được hướng dẫn thực hiện.

Đối với tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất, liên kết tiêu thụ và phát triển thị trường sản phẩm nông sản của tỉnh nói chung trong đó có sản phẩm Mắc Ca, Quế, Hồi nói riêng luôn được các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm, hỗ trợ qua rất nhiều kênh phân phối, cả truyền thống và hiện đại; thông qua việc tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa các HTX, doanh nghiệp và hộ sản xuất với các đối tác trong và ngoài nước; các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và kết nối với thị trường quốc tế như Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, và châu Âu đã được thực hiện để đảm bảo đầu ra ổn định và bền vững cho sản phẩm.

Về kiến nghị kiểm định hệ thống chống sét tại Trạm tiếp sóng Viettel đặt trên địa bàn thôn An Ninh, xã Hưng Vũ, tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra rà soát lại hiện trạng hạ tầng viễn thông tại thôn An Ninh, theo đó Trạm BTS của Viettel Lạng Sơn tại thôn An Ninh được xây dựng và phát sóng năm 2013, khi xây dựng việc thi công hệ thống tiếp địa được thiết kế thi công đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định của Viễn thông và trạm hoạt động ổn định an toàn từ lúc phát sóng đến nay (hơn 11 năm) không xảy ra sét đánh. Viettel có Quy định công tác kiểm tra định kỳ thường xuyên (1 tháng, 6 tháng) chặt chẽ do đó không có cơ sở để cho rằng sét đánh xuất hiện tại khu vực thôn là do nguyên nhân từ trạm BTS viễn thông làm mất an toàn, gây thiệt hại tài sản của người dân.

5. Lĩnh vực an ninh trật tự, văn hóa xã hội, y tế, giáo dục và chế độ chính sách (13 kiến nghị)

Cử tri xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc kiến nghị xem xét về thời gian công tác của công an viên bán chuyên trách thực hiện theo Pháp lệnh Công an xã có được cộng dồn thời gian công tác trước đó không? Có được hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với các đồng chí công tác từ đủ 15 năm trở lên hay không khi thực hiện theo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo quy định Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ngày 28/11/2023 và các văn bản hướng dẫn thì không có quy định cộng dồn thời gian công tác của Công an viên bán chuyên trách thực hiện theo Pháp lệnh Công an xã và không có quy định được hưởng trợ cấp một lần đối với các đồng chí công tác từ đủ 15 năm trở lên khi thực hiện theo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cử tri thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập phản ánh còn tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử tại trường học, đề nghị có giải pháp để tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh để giảm thiểu số học sinh hút thuốc lá điện tử; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh, buôn bán thuốc lá điện tử, nhất là ở quanh khu vực trường học.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh, đổi mới, đa dạng các hoạt động truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha... thực hiện lồng ghép vào chương trình chăm sóc sức khỏe, các hoạt động giáo dục, ngoại khóa cho học sinh, sinh viên; tiếp tục khai thác, sử dụng “Tài liệu hướng dẫn truyền thông về phòng ngừa thuốc lá mới cho học sinh phổ thông” đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá mới phía ngoài cổng các trường học; tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh, Đoàn TNCSHCM, Công an, Y tế để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá nói chung và thuốc lá điện tử nói riêng trong học sinh, sinh viên.

Cử tri xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng quan tâm cấp thẻ BHYT miễn phí cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản.

Theo quy định Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan, đối tượng là nhân viên y tế thôn bản không thuộc các trường hợp được hỗ trợ về Bảo hiểm y tế. Do vậy tại tỉnh không có cơ sở để cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng trên. Đề nghị chính quyền địa phương vận động các nhân viên y tế thôn bản tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình.

Cử tri huyện Bắc Sơn kiến nghị xem xét tăng mức tiền hỗ trợ ca trực cho cán bộ y tế tại Trạm Y tế cấp xã. Hiện nay thực hiện theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch, tiền hỗ trợ cho 1 ca trực là 25.000đ/ca, như vậy là thấp.

Chế độ thường trực tại cơ sở y tế công lập được thực hiện theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, đây là mức phụ cấp đã được áp dụng từ ngày 15/02/2012 đến nay (áp dụng trên 10 năm). Hiện nay Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg và lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, dự kiến trình ban hành trong năm 2024. Trong thời gian chưa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Cử tri thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập kiến nghị ngành Y tế sớm có giải pháp khắc phục việc thuốc BHYT tại các Trạm y tế cơ sở hiện nay còn thiếu nhiều loại thuốc, trong đó hầu hết là thuộc danh mục thuốc thông thường, như: các thuốc điều trị bệnh Đái tháo đường, hoạt huyết dưỡng não, thuốc ho bổ phế...

Trung tâm y tế huyện Đình Lập được Sở Y tế phê duyệt danh mục thuốc sử dụng tại các Trạm y tế xã, thị trấn tại Quyết định số 1653/QĐ-SYT ngày 19/9/2023. Tại thị trấn Nông Trường Thái Bình được sử dụng tổng cộng 102 danh mục thuốc. Đến tháng 8/2024, danh mục thuốc tại Trạm y tế thị trấn Nông trường Thái Bình có 94 danh mục bao gồm đầy đủ các thuốc kháng sinh, hạ sốt, giảm đau, dịch truyền, thuốc điều trị tăng huyết áp, điều trị bệnh đái tháo đường, các thuốc hoạt huyết, thuốc ho bổ phế, thuốc điều trị cơ, xương, khớp... Đối chiếu với Quyết định 1653/QĐ-SYT thì danh mục thuốc có tại Trạm y tế thị trấn Nông trường Thái Bình đạt tỷ lệ 92,2% danh mục thuốc được phê duyệt.

Cử tri xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc kiến nghị xem xét cho hưởng chế độ một lần đối với Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoạt động liên tục từ 15 năm trở lên khi nghỉ việc.

Hiện nay chưa có quy định về hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoạt động liên tục từ 15 năm trở lên khi nghỉ việc. Tuy nhiên, về chế độ bảo hiểm xã hội, ngày 29/6/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025. Trong đó, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (*có Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố Trưởng ban công tác mặt trận*) có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu nếu đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật lao động, trường hợp đã tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định.

Cử tri xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc; cử tri xã Tri Lễ, huyện Văn Quan kiến nghị xem xét giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp xã hội là 75 tuổi đối với hộ gia đình bình thường, 70 tuổi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; xem xét hỗ trợ trợ cấp cho hộ đơn thân không nơi nương tựa từ 65 tuổi trở lên.

Theo quy định tại Điều 21, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2025 thì từ ngày 01/7/2025 người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên và người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo quy định tại khoản 5, Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì người cao tuổi (*là người từ đủ 60 tuổi trở lên theo Luật Người cao tuổi*) đơn thân không nơi nương tựa thuộc hộ nghèo sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc nếu đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội

nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng thì người chăm sóc sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng

Cử tri xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng kiến nghị xem xét hỗ trợ cho hộ nghèo kinh phí sửa chữa nhà ở, vì hiện nay theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ chỉ hỗ trợ xây mới nhà ở, trên thực tế có hộ nghèo không đủ tiền đối ứng để xây mới nhà.

Theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030, không có nội dung hỗ trợ hộ nghèo kinh phí sửa chữa nhà ở.

Ngày 25/10/2024 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 188-NQ/TU về thực hiện Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, mục tiêu phấn đấu hết năm 2025 sẽ hoàn thành 100% xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh cho các đối tượng. Đồng thời, ngày 19/6/2024 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 539/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” và các văn bản có liên quan, theo đó nâng mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát lên 60 triệu đồng/căn nhà xây mới (hiện là 50 triệu đồng) và 30 triệu đồng/căn nhà sửa chữa (hiện là 25 triệu đồng); để xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hiện nay đang được tỉnh quyết liệt triển khai thực hiện.

Cử tri xã Tri Lễ, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan kiến nghị quan tâm nâng mức phụ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội tăng lên thêm 1,5 lần so với mức hiện hưởng.

Căn cứ Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024 và Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì mức chuẩn trợ giúp xã hội được điều chỉnh từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng người/ tháng (tăng 38,9%), kể từ ngày 01/7/2024. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2024 Nghị quyết sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cử tri xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng kiến nghị quan tâm, bổ sung về chế độ chính sách đối với thương binh liệt sỹ, khi làm nhiệm vụ không may ảnh hưởng đến tính mạng con người vào Nghị quyết số 162-NQ/TU, ngày 22/5/2024

của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024 – 2030 và Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 của HĐND tỉnh Lạng Sơn Quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố không giao cho địa phương quy định về chế độ, chính sách đối với thương binh, liệt sỹ. Nghị quyết số 162-NQ/TU ngày 22/5/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 của HĐND tỉnh không quy định về chế độ, chính sách đối với thương binh, liệt sỹ. Do đó không có cơ sở để bổ sung chế độ, chính sách đối với thương binh, liệt sỹ vào Nghị quyết số 162-NQ/TU ngày 22/5/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 của HĐND tỉnh.

Cử tri phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn kiến nghị xem xét, bổ sung đối tượng là Tổ trưởng nhân dân vào Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 của HĐND tỉnh để có chế độ phụ cấp. Vì tất cả các nhiệm vụ khi triển khai xuống khối phố, các Tổ trưởng nhân dân đều phải thực hiện. Cử tri thị trấn Đồng Đăng, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc kiến nghị quan tâm, xem xét có chế độ phụ cấp cho Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi và các Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi.

Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được xây dựng trên cơ sở Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Tổ trưởng nhân dân không thuộc đối tượng điều chỉnh bởi Nghị định số 33/2023/NĐ-CP; trong khi nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp, trước mắt UBND tỉnh chưa xem xét, đề xuất bổ sung đối tượng Tổ trưởng nhân dân vào Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Cử tri huyện Bắc Sơn kiến nghị xem xét hỗ trợ kinh phí cho Tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động đảm bảo công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Qua rà soát thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng cơ bản là các chức danh đã được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị -

xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, do đó không có cơ sở để xây dựng chính sách riêng hỗ trợ kinh phí cho Tổ công nghệ số cộng đồng.

6. Lĩnh vực tài chính, ngân sách (01 kiến nghị)

Cử tri xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng kiến nghị xem xét việc thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh, có cơ chế trích lại khoảng 50% số vượt thu để huyện tiếp tục có nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng các xã biên giới trên địa bàn huyện.

Nguồn thu phí theo Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND là chỉ tiêu thu nằm trong tổng thu cân đối ngân sách tỉnh. Theo quy định tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND, nguồn thu phí điều tiết 100% về ngân sách tỉnh để đảm bảo tập trung điều hành ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh.

Huyện Văn Lãng có số thu điều tiết hưởng hằng năm đảm bảo được khoảng 5% tổng chi ngân sách địa phương, do vậy hằng năm ngân sách tỉnh phải hỗ trợ bổ sung khoảng 95% nhu cầu chi còn lại. Phần thu phí điều tiết về ngân sách cấp tỉnh cũng được cân đối chung nguồn để đảm bảo hỗ trợ bổ sung cho huyện (trong 95% ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ). Do đó kiến nghị của cử tri là không có cơ sở thực hiện.

II. KIẾN NGHỊ ĐANG GIẢI QUYẾT (18 kiến nghị)

1. Lĩnh vực giao thông vận tải (09 kiến nghị)

Cử tri xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia kiến nghị sớm đầu tư tuyến đường Tỉnh lộ 226 từ Bình Gia đến Tràng Định. Cử tri xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn đề nghị lắp biển báo giao thông tại ngã 3, ngã 4 dọc tuyến đường ĐT243 (đường rẽ trường Tiểu học, đường rẽ Trạm Y tế xã) để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Cử tri thị trấn Na Dương, kiến nghị lắp cống thoát nước tại đoạn km 30+500 (đoạn ngã 3 và đầu đường vào Trường Mầm non Na Dương) trên tuyến Quốc lộ 4B. Cử tri huyện Tràng Định kiến nghị sớm hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng công trình thi công đường Tỉnh lộ 229. Cử tri xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia kiến nghị xem xét mở rộng khúc cua đoạn km186-600 đến km186-730 đường 279 (gần Trường Mầm non và Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ). Cử tri xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng kiến nghị xem xét đầu tư nâng cấp, cải tạo đoạn Đồng Mỏ- Hữu Kiên, tuyến đường tỉnh lộ ĐT250; đầu tư nâng cấp, cải tạo Ngâm Tràn, tại xóm Khun Áng, khu Tiên Phong, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng. Cử tri xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét hoàn thiện đặt tấm dẫy bê tông xi măng trên tuyến Tỉnh lộ ĐT237 để đảm bảo an toàn giao thông. Cử tri thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia kiến nghị xem xét, xử lý việc thoát nước tại đoạn đường từ cây xăng Hồng Phúc đến ngã ba đường 279 và trước cổng Trường THPT Bình Gia trên Quốc lộ 1B. Cử tri xã Tân Minh, huyện Tràng Định kiến nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sửa và thay các biển tên cầu đúng địa danh đối với các cầu dọc đường từ cầu Hát Deng đến Nà Pùng.

Các kiến nghị đã được các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng và xây dựng phương án cải tạo, sửa chữa nâng cấp một số đoạn đường, đoạn rãnh bị hư hỏng, xuống cấp, lấp đặt cống, bổ sung nắp cống, bổ sung biển báo. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đơn vị duy tu, bảo dưỡng tăng cường đảm bảo giao thông thực hiện tốt công tác phát quang tầm nhìn, khơi thông rãnh dọc, phát hiện và sửa chữa kịp thời các hư hỏng về hệ thống an toàn giao thông trên tuyến, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân được thuận lợi và an toàn.

Kiến nghị mở rộng khúc cua đoạn km186-600 đến km186-730 đường 279 (gần Trường Mầm non và Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ), do rất hẹp, cua gấp, nguy cơ xảy ra tai nạn đối với học sinh và các phương tiện tham gia giao thông, Sở Giao thông vận tải báo cáo, đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, sớm bố trí nguồn kinh phí để đầu tư xử lý, khắc phục các bất cập về đường bộ tại vị trí nêu trên theo như kiến nghị của cử tri.

2. Lĩnh vực công thương (03 kiến nghị)

Cử tri xã Thái Bình, huyện Đình Lập đề nghị nhà nước quan tâm kéo điện 3 pha vào xóm Khe Mìn thuộc thôn Khe Đa II, xã Thái Bình

Khu Khe Mìn thuộc thôn Khe Đa II, xã Thái Bình huyện Đình Lập đang được cấp điện 1 pha qua 02 công tơ tổng cho 11 hộ dân, chất lượng điện hiện nay đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng. Khi nhu cầu sử dụng nguồn 3 pha của các hộ dân khu Khe Mìn tăng lên, Sở Công Thương sẽ có ý kiến đề nghị Công ty Điện lực Lạng Sơn có phương án đầu tư phù hợp, đáp ứng yêu cầu của cử tri.

Cử tri xã Bính Xá, huyện Đình Lập kiến nghị lắp trạm hạ thế ở các thôn Còn Phiêng, Pò Phát, nâng cấp trạm hạ thế ở xóm Pàn Mò, thôn Quyết Tiến, xã Bính Xá.

Xã Bính Xá, huyện Đình Lập được cấp điện từ lưới điện Quốc gia, đã đảm bảo tiêu chí 4 về điện; số hộ dân có điện là 987/988 đạt 99,9%. Hiện nay hệ thống lưới điện tại các thôn Còn Phiêng, thôn Pò Phát, thôn Quyết Tiến cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và đáp ứng nhu cầu về sử dụng điện. Nếu nhu cầu phụ tải tăng lên và thực sự cần thiết phải lắp thêm Trạm biến áp, Công ty Điện lực Lạng Sơn báo cáo Tổng công ty Điện lực Miền Bắc bố trí vốn đầu tư; cam kết đảm bảo đủ điện phục vụ các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của nhân dân trên địa bàn.

Cử tri huyện Bắc Sơn kiến nghị thu hồi, gỡ bỏ các đường dây cáp cũ không còn sử dụng treo trên các cột điện trên địa bàn huyện; có phương án di chuyển cột điện, hệ thống cáp quang trên hành lang dọc đường Quốc lộ 1B thuộc địa phận xã Long Đống và thị trấn Bắc Sơn để đảm bảo an toàn, mỹ quan cho công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét kiến nghị cử tri, theo đó phần dây cáp cũ không còn sử dụng treo trên các cột điện trên địa bàn huyện chủ yếu là cáp viễn thông của nhiều doanh nghiệp viễn thông, cáp

không sử dụng chưa được loại bỏ; Công ty Điện lực Lạng Sơn đã nhiều lần làm việc với các nhà mạng, nhắc nhở treo cáp trên cột điện đúng quy định, tuy nhiên sự quan tâm và thực thi của các nhà mạng chưa được quan tâm đúng mức. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, có phương án xử lý gỡ bỏ các đường dây cáp cũ không còn sử dụng treo trên các cột điện trên địa bàn các huyện để đảm bảo mỹ quan đô thị, phòng chống cháy nổ.

Đối với việc đề nghị của cử tri về di chuyển cột điện trên hành lang dọc đường Quốc lộ 1B thuộc địa phận xã Long Đông và thị trấn Bắc Sơn: các cơ quan chức năng đã kiểm tra, rà soát, theo đó hệ thống cột điện khu vực này hiện vẫn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn, đáp ứng các nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn, do đó không thực hiện di chuyển cột điện.

3. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đầu tư (04 kiến nghị)

Cử tri huyện Văn Lãng kiến nghị xem xét việc lập dự án đo đạc hồ sơ địa chính đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh (do hiện nay nguồn kinh phí thu từ tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện mỗi năm chỉ đạt từ 4.000.000.000 đồng không đáp ứng được việc trích 10% theo quy định để đo đạc chính lý).

UBND tỉnh giao nhiệm vụ đo đạc chính lý bản đồ địa chính cho UBND cấp huyện chủ trì thực hiện, do vậy yêu cầu UBND huyện Văn Lãng chủ động tổ chức xây dựng Thiết kế kỹ thuật dự toán - Dự án: Đo đạc chính lý bản đồ địa chính đất lâm nghiệp; đăng ký kê khai cấp Giấy CNQSD đất lâm nghiệp và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai các thửa đất lâm nghiệp trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Văn Lãng, trong đó, xem xét cân đối nguồn kinh phí có thể lựa chọn trước một số xã, thị trấn để thực hiện trước. Về giải pháp và lộ trình thực hiện chương trình tổng thể công tác đo đạc, lập bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận QSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đến hết năm 2025 và giai đoạn 2026 -2030: Ngày 30/9/2024, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về việc dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Lạng Sơn; theo đó dự kiến cấp cho Dự án đo đạc lại bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính đất lâm nghiệp 296 tỷ đồng. Sau khi bố trí được nguồn kinh phí, UBND tỉnh sẽ giao cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện dự kiến từ năm 2026.

Cử tri xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia kiến nghị hỗ trợ đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính cho 02 thôn Bản Nghĩu và Bản Slèo của xã Hưng Đạo, do có sự thay đổi so với bản đồ 364, dẫn đến các thửa đất được đo đạc theo dự án khi đo đạc thuộc xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, nay hiệu chỉnh hồ sơ thì các thửa đất thuộc xã Hưng Đạo, khó khăn cho địa phương quản lý.

Việc thực hiện chỉnh lý Giấy CNQSD đất thực hiện theo thủ tục đăng ký biến động đất đai tại các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1512/QĐ-UBND ngày 28/8/2024, số 1731/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND

cấp xã tỉnh Lạng Sơn. Yêu cầu UBND huyện Bình Gia chỉ đạo hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường đã giao Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo chức năng nhiệm vụ đảm bảo đồng bộ trong công tác quản lý hồ sơ địa chính với hồ sơ địa giới hành chính.

Cử tri xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình kiến nghị khẩn trương triển khai thực hiện dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn; sớm thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án

Dự án quần thể Khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định, Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn là Nhà đầu tư thực hiện dự án. Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, các sở, ngành, UBND huyện Lộc Bình đã tích cực, khẩn trương hỗ trợ Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn triển khai dự án. Kết quả đã đo đạc, kiểm đếm lập phương án bồi thường cho người sử dụng đất, đã chi trả kinh phí cho 69 hộ và 01 tổ chức 42,934 tỷ đồng; bàn giao mặt bằng 35,145 ha, đạt 30%, có một phần diện tích huyện Lộc Bình đã phê duyệt phương án bồi thường, nhưng chưa chi trả. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn có một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn chưa tập trung nguồn lực, chưa phối hợp chặt chẽ với địa phương để triển khai thực hiện dự án theo chủ trương đã được phê duyệt..., làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Để đôn đốc Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều văn bản đôn đốc nhà đầu tư. Ngày 22/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan của tỉnh Lạng Sơn đã có buổi làm việc với Tập đoàn Sun Group và lãnh đạo Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn về Dự án. Tại biên bản làm việc ngày 22/6/2024, Tập đoàn Sun Group, Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn đã khẳng định quyết tâm tiếp tục triển khai thực hiện dự án từ Quý III, Quý IV năm 2024; tiếp tục bố trí kinh phí chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được UBND huyện Lộc Bình phê duyệt.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện Lộc Bình tập trung thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của tỉnh, tổ chức giải phóng mặt bằng dự án; tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ, đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy dự án sớm hoàn thành. Đồng thời giao cơ quan quản lý đầu tư kiểm tra, rà soát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; xử lý những vấn đề liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Cử tri khu Đoàn Kết, thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập kiến nghị có phương án xử lý các vướng mắc tranh chấp đất đai giữa người dân và Công ty Cổ phần Chè Thái Bình vì nhiều hộ đã tự khai phá và sử dụng đất để canh tác ổn định, lâu dài nhưng nay lại nằm trong phần diện tích đất UBND tỉnh giao cho Công ty quản lý.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Chè Thái Bình - Lạng Sơn xây dựng phương án sử dụng đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, phương án xây dựng chưa đạt yêu cầu theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, trong đó có phần diện tích đất đang tranh chấp (theo ý kiến của người dân) Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn công ty để hoàn thiện lại. Sau khi phương án sử dụng đất công ty hoàn thành, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu báo cáo UBND tỉnh phương án sử dụng đất cũng như phương án xử lý các vướng mắc tranh chấp đất đai giữa người dân và Công ty theo quy định. Kế hoạch dự kiến hoàn thành thẩm định phương án sử dụng đất của Công ty Cổ phần Chè Thái Bình - Lạng Sơn trong tháng 12/2024.

4. Lĩnh vực giáo dục, thông tin và truyền thông (02 kiến nghị).

Cử tri Trường THPT Vân Nham, huyện Hữu Lũng kiến nghị mở rộng khuôn viên nhà trường, xây thêm phòng học, phòng chức năng để đảm bảo nhà trường đủ phòng học 01 ca và có quỹ đất để làm sân chơi, nơi tập luyện thể thao cho học sinh.

Ngày 30/9/2024 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về việc dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 tỉnh Lạng Sơn, trong đó có danh mục dự án Nâng cấp, cải tạo Trường THPT Vân Nham, trong đó đầu tư 12 phòng học, 7 phòng bộ môn, 10 phòng hành chính quản trị, khu vệ sinh, Phòng cháy chữa cháy; thời gian khởi công và hoàn thành: 2025-2027. Trên cơ sở đó UBND huyện Hữu Lũng đã cập nhật, bổ sung dự án nâng cấp, cải tạo Trường THPT Vân Nham vào Quy hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng đến năm 2030 với diện tích 8.000m² làm cơ sở để thực hiện các trình tự, thủ tục về đầu tư xây dựng theo nguồn vốn đầu tư công được giao tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND.

Cử tri xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình kiến nghị đầu tư xây dựng Trạm thu phát sóng điện thoại, internet tại thôn Nà Xóm, xã Lợi Bác

Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh rà soát lại hiện trạng hạ tầng viễn thông và xây dựng trạm BTS tại thôn Nà Xóm, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình. Ngày 06/6/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 969/QĐ-BTTTT công bố danh sách các thôn thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông thực hiện đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. Trong đó, đến năm 2025 thôn Nà Xóm, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình sẽ được cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất và dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định.

III. KIẾN NGHỊ GIẢI QUYẾT TRONG THỜI GIAN TỚI (06 kiến nghị)

1. Lĩnh vực nông nghiệp nông thôn (02 kiến nghị)

(1) Cử tri xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng kiến nghị xem xét khảo sát hỗ trợ đầu tư xây đập chứa nước Lọ Khụt, với diện trên 5 ha tại thôn Cao Minh xã

Bằng Hữu, để phục vụ tưới tiêu cho Nhân dân thôn Cao Minh và các thôn liên kề (thôn Cốc Lùng, Kéo Phầy và thôn Pá Tào) với tổng diện tích trên 180 ha.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Chi Lăng và UBND xã Bằng Hữu kiểm tra thực tế, hiện trạng vị trí đề xuất xây đập chứa nước Lộ Khụt. Qua kiểm tra, vị trí đề xuất xây dựng công trình hồ chứa nước Lộ Khụt, thôn Cao Minh, xã Bằng Hữu là cần thiết và khả thi. Quy mô dự kiến xây dựng công trình với chiều cao đập khoảng $H=18m$, chiều dài thân đập $L=120m$, diện tích phạm vi lòng hồ chiếm dụng khoảng 2ha (diện tích phạm vi lòng hồ chiếm dụng 2ha đã đưa vào quy hoạch sử dụng đất của huyện Chi Lăng); nguồn vốn lớn ước tính khoảng 60.000 triệu đồng.

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo xem xét đề xuất đầu tư vào Kế hoạch đầu tư công trong các giai đoạn tiếp theo, theo thứ tự ưu tiên phù hợp với khả năng ngân sách tỉnh.

(2) Cử tri xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng kiến nghị xem xét đầu tư cải tạo, nạo vét, mở rộng hai tuyến mương Nà Lầm dài khoảng 1.000m và mương Bo Dậy (Bo Hay) dài 1.500m.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp kiểm tra thực tế hiện trạng công trình theo đề xuất của cử tri. Qua kiểm tra, việc đầu tư mở rộng, kiên cố mương Bo Dậy, thôn Làng Khoác nhằm tạo dòng chảy trơn kịp thời thoát lũ nhanh tránh tình trạng ngập cho các hộ dân sinh sống cạnh mương tiêu Bo Dậy có tính khả thi. UBND tỉnh xem xét thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi và nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2025-2027, ước tính nguồn kinh phí khoảng 3.000 triệu đồng. Đối với tuyến mương Nà Lầm: Sau khi khảo sát thực tế, đánh giá cụ thể tính khả thi và hiệu quả đầu tư xây dựng tuyến mương, UBND tỉnh sẽ xem xét, chỉ đạo đầu tư theo ưu tiên các dự án thủy lợi trong nguồn kinh phí được cấp. Trước mắt yêu cầu UBND huyện Chi Lăng hàng năm chỉ đạo chính quyền địa phương vận động người dân thường xuyên thực hiện việc nạo vét khơi thông dòng chảy để nâng cao khả năng thoát lũ của tuyến mương.

2. Lĩnh vực giao thông vận tải (02 kiến nghị)

Cử tri huyện Bắc Sơn đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cắt cua điểm có tiềm ẩn tai nạn giao thông tuyến Quốc lộ 1B km 64+600 đến km 64+900 (Đèo Tam Canh) để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Cử tri xã Hùng Việt, huyện Tràng Định kiến nghị xem xét xây dựng mới cầu treo từ khu Phiêng Ngãm và thôn Bản Nhàn qua xóm Pác Cáp.

Qua rà soát, kiến nghị của cử tri là cần thiết. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải báo cáo, đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, sớm bố trí nguồn kinh phí để đầu tư xử lý, khắc phục các bất cập tại vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông tuyến Quốc lộ 1B (đèo Tam Canh); nghiên cứu đề xuất xây dựng mới cầu treo từ khu Phiêng Ngãm và thôn Bản Nhàn qua xóm Pác Cáp vào danh mục dự án tiếp theo Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý

tài sản đường địa phương (LRAMP-FO) - tỉnh Lạng Sơn (dự kiến thời gian thực hiện dự án: 2026 - 2030), trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Kiến nghị khác (02 kiến nghị)

Cử tri xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng kiến nghị xem xét có quy định về hỗ trợ chi phí hỏa táng, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có) cho các đối tượng sử dụng dịch vụ hỏa táng. Cử tri xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng kiến nghị quy định riêng về giá dịch vụ phí vệ sinh môi trường đối với các hộ ở nông thôn.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng và di chuyển phần mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trong năm 2025; ban hành Quyết định quy định giá cụ thể giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân theo Luật Bảo vệ môi trường, trong đó có quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân khu vực nông thôn.

IV. KIẾN NGHỊ KHÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT (01 kiến nghị)

Cử tri xã Kim Đồng, huyện Tràng Định kiến nghị xem xét có cơ chế tháo gỡ chuyển một phần đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất cho các hộ dân sinh sống lâu đời trong khu vực quy hoạch đất rừng phòng hộ, để các hộ dân sống trong vùng lõi của rừng phòng hộ có đất sản xuất, yên tâm làm ăn, sinh sống.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 123 Luật Đất đai năm 2024 về thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với cá nhân thuộc UBND cấp huyện. Do đó nội dung kiến nghị của cử tri xã Kim Đồng đề nghị chuyển đến UBND huyện Tràng Định để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời UBND huyện Tràng Định cần kiểm tra, rà soát các quy hoạch thống nhất với quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch sử dụng đất, bảo đảm điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

UBND tỉnh trân trọng báo cáo HĐND tỉnh và cử tri được biết để tiếp tục theo dõi, giám sát./.

Nơi nhận:

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CV, Ban TCD, TTTT;
- Lưu: VT, TH (HTMB).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Xuân Huyền